

ชื่อเรื่อง	การตรวจสอบและประมวลหลักฐาน กรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายและรายงานวัตถุประสงค์
ผู้แต่ง	นางสาววิภา เต็งอภิชาติ
ปีที่เผยแพร่	2553
การเผยแพร่	รูปเล่ม
สถานที่จัดเก็บ (กรณีเอกสารวิชาการ)	ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กองควบคุมวัตถุประสงค์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้วัตถุประสงค์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ให้มีการนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ได้กำหนดให้ผู้รับอนุญาตฯ ต้องจัดทำบัญชีรับ-จ่ายวัตถุประสงค์ และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้วยเหตุนี้บัญชีรับ-จ่ายและรายงานวัตถุประสงค์ จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ตรวจสอบความเหมาะสมในการนำวัตถุประสงค์ไปใช้หลังออกสู่ตลาดของพนักงานเจ้าหน้าที่

เอกสารฉบับนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย กระบวนการทำงานของการตรวจติดตามเฝ้าระวัง รวบรวมการดำเนินคดี ด้านการกระทำผิดเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายและรายงานวัตถุประสงค์ ในช่วงปีพ.ศ. 2544 – 2552 รวมถึงนำเสนอกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนำไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบเฝ้าระวัง

จากการรวบรวมข้อมูลการกระทำผิดเกี่ยวกับบัญชีรับ-จ่ายและรายงานวัตถุประสงค์ในช่วงปี 2544-2552 พบว่า ในส่วนของความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ส่วนใหญ่เป็นการกระทำผิดของร้านขายยา ในประเด็นการไม่ทำรายงานยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 โดยการกระทำผิดส่วนใหญ่จะพบในช่วงปี 2545-2546 เนื่องจากเป็นระยะที่มีการแพร่ระบาดของยาน้ำแก๊วไอที่มีโคเคอินเป็นส่วนผสมเป็นอย่างมาก จนกระทั่งในระยะหลังที่พบว่าปัญหาการกระทำผิดเกี่ยวกับบัญชีรับ-จ่ายและรายงานยาเสพติดให้โทษลดลงเป็นอย่างมาก ในขณะที่ความผิดเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายและรายงานวัตถุประสงค์ต่อจิตและประสาท ยังคงตรวจสอบพบได้ต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกระทำผิดเกี่ยวกับการไม่ทำรายงานวัตถุประสงค์ในประเภท 3 และ 4 โดยเฉพาะในระยะหลังที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานั้นควบคุมวัตถุประสงค์ในประเภท 3 และ 4 มากขึ้น เนื่องจากพบว่าการนำวัตถุประสงค์ในประเภท 3 และ 4 ไปใช้ในทางที่ผิดสูงขึ้น รองลงมา ได้แก่ การรายงานเท็จเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในประเภท 2 การไม่ทำรายงานวัตถุประสงค์ในประเภท 2 และการรายงานเท็จเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในประเภท 3 และ 4 ตามลำดับ